

BÁO CÁO

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030

Thực hiện Kế hoạch số 237-KH/TU ngày 08/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 (viết tắt là Nghị quyết số 37-NQ/TW), Đảng đoàn Hội đồng nhân dân (HĐND) Tỉnh báo cáo kết quả như sau:

I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO VÀ TỔ CHỨC HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW

1. Việc ban hành văn bản lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW

Thời gian qua, Đảng đoàn HĐND Tỉnh luôn quan tâm lãnh đạo công tác tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết số 37-NQ/TW, qua đó, giúp cán bộ, đảng viên nắm được những nội dung, quan điểm cơ bản trong Nghị quyết, trên cơ sở đó triển khai thực hiện một cách thiết thực, hiệu quả, từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lý luận trong tình hình mới, góp phần làm cho chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối, quan điểm của Đảng giữ vai trò chủ đạo trong đời sống xã hội.

Đảng đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời thể chế hóa đường lối, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Trung ương Đảng và Tỉnh ủy, cụ thể hoá chính sách, pháp luật có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND Tỉnh. Đối với công tác lý luận và định hướng nghiên cứu công tác lý luận, thời gian qua Hội đồng nhân dân Tỉnh đã ban hành các nghị quyết có nội dung quy định về mức chi đào tạo, bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc tỉnh Đồng Tháp, trong đó có mức chi cho công tác đào tạo lý luận chính trị, có thể kể đến như:

- Đối với Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh khóa IX ban hành quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp: Nghị quyết này được thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2018 tại Kỳ họp thứ tám, HĐND Tỉnh khóa IX, có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2019 đến hết ngày 31/8/2021. Trong đó, tại mục 2 khoản 2 Điều 1 quy định nội dung chi cho công tác bồi dưỡng lý luận chính trị - hành chính.

- Đối với Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của HĐND Tỉnh ban hành Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, được HĐND Tỉnh. Nghị quyết này được thông qua ngày 17/8/2021 tại Kỳ họp thứ hai, HĐND Tỉnh khóa X và có hiệu lực kể từ ngày 01/9/2021. Nghị quyết này thay thế cho Nghị quyết số 208/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh. Trong đó, tại khoản 1 Điều 4 có nội dung chi cho “Cán bộ, công chức được cơ quan có thẩm quyền cử tham gia đào tạo lý luận chính trị...”

- Đối với Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17 tháng 8 năm 2021 của HĐND Tỉnh.

Trong Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND có nội dung chi cho lớp “hoàn chỉnh kiến thức” nhưng Phụ lục kèm theo Nghị quyết chưa quy định mức chi cụ thể cho lớp “hoàn chỉnh kiến thức”. Trong thực tế các đối tượng được cử tham gia lớp hoàn chỉnh chương trình cao cấp lý luận chính trị nhưng chưa có định mức chi hỗ trợ gây lúng túng, khó khăn cho đơn vị, địa phương và đối tượng được cử đi học. Qua quá trình triển khai, để việc quy định về đối tượng, mức chi hỗ trợ được đảm bảo công bằng, công khai, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, HĐND Tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 40/2023/NQ-HĐND ngày 18/7/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 43/2021/NQ-HĐND ngày 17/8/2021 của Hội đồng nhân dân Tỉnh.

2. Việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết số 37-NQ/TW

Công tác tuyên truyền, quán triệt được Đảng đoàn quan tâm và triển khai thực hiện thường xuyên, gắn với việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “*Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”, việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về “*Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ*” gắn với Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “*Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”.

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN PHƯƠNG CHÂM, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỦA NGHỊ QUYẾT SỐ 37-NQ/TW

Đảng đoàn quan tâm nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên vững vàng về chính trị, có phẩm chất đạo đức trong sáng, có năng lực công tác đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để làm được điều này, công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị giữ vai

trò rất quan trọng. Cán bộ, đảng viên sau khi học lý luận chính trị phải là những người cán bộ thấm nhuần lý luận và năng động, sáng tạo trong mọi hoạt động thực tiễn. thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, tham mưu góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan.

Bên cạnh đó, cán bộ, đảng viên thường xuyên tự học tập, tự nghiên cứu để nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị; kịp thời cập nhật kiến thức mới, nhất là nội dung các nghị quyết, văn kiện Đại hội của Đảng, tình hình thực tiễn kinh tế - xã hội địa phương và vận dụng các nghị quyết mới ban hành của Trung ương về công tác tư tưởng, lý luận trong tình hình mới.

Công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, quần chúng được chú trọng, nhằm tháo gỡ những vướng mắc trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và giữ vững ổn định nội bộ cơ quan, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, phòng ngừa “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, tích cực ngăn chặn âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, phản bác những thông tin sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước ta. Thời gian qua, có thành viên Đảng đoàn HĐND Tỉnh tham gia đội ngũ báo cáo viên cấp Tỉnh, góp phần nắm bắt và định hướng dư luận xã hội.

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Công tác nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết 37-NQ/TW được Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh tiến hành nghiêm túc đến từng thành viên Đảng đoàn, gắn với việc quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết, các quy định, quy chế của Đảng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, phát triển tư duy lý luận về nền tảng, tư tưởng lý luận của Đảng, tạo tiền đề để xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị tư tưởng, tổ chức, cán bộ, đạo đức lối sống. Thời gian tới, Đảng đoàn tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng; nâng cao chất lượng cụ thể hóa nghị quyết vào tình hình thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 09/10/2014 của Bộ Chính trị về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 của Đảng đoàn Hội đồng nhân dân Tỉnh./.

Nơi nhận:

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy),
- Đ/c Ủy viên BTV phụ trách giám sát,
- Các Ủy viên Đảng đoàn,
- Lưu Đảng đoàn.

T/M ĐẢNG ĐOÀN
PHÓ BÍ THƯ



Nguyễn Thị Kim Tuyền